



**งานเรีงสนุกสนาน**  
**สืบสานประเพณีไทย**

**ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน**

ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2559

[www.gsb-coop.com](http://www.gsb-coop.com) Facebook: สหกรณ์ออมสิน

Email : [gsb-coop@hotmail.com](mailto:gsb-coop@hotmail.com)



# เรื่องเล่า... จากประธานกรรมการ say something!



ดุสิต วัฒนศิริ วัฒนศิริ  
หวังดีใจ ขอให้ สมปรารถนา  
พบโชคดี มีชัย ฤทธิ  
มาดีมา วันรุ่งขึ้น วันสุขเออ

สวัสดิ์พี่น้องและเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ได้ดำเนินกิจการครบรอบ 33 ปี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา หากเปรียบเทียบคนถือว่าเป็นช่วงวัยหนุ่มสาวที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ มีพลัง มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม เช่นเดียวกับสหกรณ์ของเรา มีความพร้อม มีความเข้มแข็ง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกตลอดมา

เรื่องการออมเงินสหกรณ์ออมสินให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการออมมาโดยตลอด ดำเนินการในหลายรูปแบบ ทั้งการเพิ่มค่าหุ้น เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และโครงการออมต่างๆ ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าสถาบันการเงินอื่น เช่น โครงการออมทรัพย์พิเศษ 339 วันอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 4% ไม่เสียภาษีเพื่อสมาชิกที่ต้องการนำเงินโบนัสมาออม หรือจะเป็นออมทรัพย์ธรรมดา อัตราดอกเบี้ย 2% เป็นต้น ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่สูงมากเหมาะสำหรับสมาชิกที่ต้องการออมเงินเป็นอย่างยิ่ง

เรื่องสวัสดิการทางสหกรณ์ออมสินก็ได้จัดให้สมาชิกตามศักยภาพที่มีอยู่และได้ส่งเสริมสวัสดิการเพิ่มมากขึ้น โดยให้ครอบคลุมถึงสมาชิกสมทบ(ลูกจ้าง) ตามสมควรอีกด้วย เช่น ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ซึ่งสมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ทั้งสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการปฏิบัติธรรม เจริญปัญญา และโครงการสัมมนาสมาชิก เป็นต้น

ในปี 2559 นี้ นโยบายที่สำคัญของคณะกรรมการดำเนินการที่จะเดินทางพบปะเยี่ยมเยียน สมาชิกทั่วทุกภาคในโครงการ "รัฐรักษ์สหกรณ์" ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อใกล้ชิดสมาชิกมากขึ้น ให้ความรู้ด้านสหกรณ์ ถ่ายทอดผลการดำเนินงาน รับรู้ปัญหาและนำปัญหามาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งๆขึ้นไป สร้างให้สมาชิกทั้งที่เป็นพนักงานและพนักงานบ้านานูให้รัฐรักษ์สหกรณ์ สหกรณ์ได้เดินทางไปพบปะสมาชิกที่ภาค 15 16 17 18 มาแล้วครับ และวันที่ 23-24 เมษายน 2559 นี้ สหกรณ์จะเดินทางไปพบสมาชิกที่ภาค 10 และ 11 ครับ และเรื่องใหม่จริงๆ ที่จะขอเผยแพร่ให้สมาชิกรับรู้กันอย่างทั่วถึงคือ "การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยงาน" เพื่อหาตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการ แสดงความคิดเห็น ถ่ายทอดข่าวสาร ประสานงานระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกในภาค ซึ่งเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ได้เสนอไว้ครับ โดยคัดเลือกตัวแทนจากหน่วยงานฝ่ายละ 1 คน ตัวแทนจากหน่วยงานภาค โดยสำนักงานภาค ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์สินเชื่อ คัดเลือกตัวแทน 1 คน และธนาคารออมสินเขตละ 1 คน และส่งให้สหกรณ์เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยงานระดับภาค 3 คน

นายชุมพล พิมเสน  
ประธานกรรมการ



## บก.บอกกล่าว

editor's talk

สวัสดีเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ สมาชิกสหกรณ์ออมสินทุกท่าน พบกันอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับข่าวสารในแวดวงของสหกรณ์ออมสิน ก่อนอื่นคงต้องขอพูดถึงการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมสินที่ผ่านมา รวมทั้ง การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมสินด้วย ซึ่งก็มีเรื่องที่น่าสนใจมากมายอยู่พอสมควร ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดต่างๆ จากการนำเสนอของสมาชิกฯ ในที่ประชุม ที่ทางคณะกรรมการดำเนินการได้รับข้อเสนอต่างๆ ไว้และจะนำไปพิจารณาความเป็นไปได้ รวมทั้งการนำไปปรับปรุงแก้ไข และดำเนินการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ ซึ่งก็จะมีให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอนในปี นี้ โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้แทนจากสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ไกลๆ ที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าประชุมและเลือกตั้งได้ เพื่อเป็นผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ ซึ่งตอนนี้ได้มีการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และล่าสุดจะได้นำไปเสนอแนะและชี้แจงรายละเอียดในการจัดตั้งผู้แทนสมาชิกให้กับสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ภาค 16 ภาค 17 และภาค 18 เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้แทนของสมาชิกที่จะมาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีต่อไป โดยในเรื่องดังกล่าวจะได้นำไปชี้แจงให้กับสมาชิกให้ได้รับทราบในเรื่องนี้ด้วย ตามโครงการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ซึ่งจะเริ่มจัดขึ้นในปี 2559 โดยเริ่มจากสมาชิกในภาค 15 ภาค 16 ภาค 17 และภาค 18 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบรับรู้และมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และอุดมการณ์ของสหกรณ์ รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ของสมาชิก พร้อมทั้ง สวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมสินได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ตลอดจนได้สอบถามในเรื่องต่างๆ ของสหกรณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันกับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเป็นอย่างมากที่จะได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดในเบื้องต้นภาค 15 ได้จัดขึ้นไปแล้วในวันที่ 19 มีนาคม 2559 และภาค 16-18 ในวันที่ 26 มีนาคม 2559 รายละเอียดต่างๆ จะได้นำมาแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป การสัมมนาที่จะจัดขึ้นนั้นจะเชิญทั้งสมาชิกปัจจุบันและสมาชิกพนักงานบำนาญมาเข้าร่วมสัมมนาด้วย ทั้งนี้มาถึงเรื่องข่าวสารในฉบับเดือน มี.ค. – เม.ย. 2559 ฉบับนี้กันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง ฉบับนี้ได้นำเอาเรื่องที่น่าสนใจต่างๆ มาให้สมาชิกได้รับทราบกัน อาทิเช่น หลักเกณฑ์การให้กู้เงินที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ การประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27 กฎหมายนำรัฐสภายุ สไตน์นิติภูมิเช่นเคย รวมทั้งผลประกอบการของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา และประมวลภาพกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข่าวสารต่างๆ จะเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกบ้างไม่มากก็น้อย เพราะในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นเรื่องที่ดีที่จะสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ให้ได้รับทราบข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งแต่เดิมเราจะจัดทำข่าวสารไตรมาสละครั้ง ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนเป็นทุก 2 เดือน ต่อฉบับแล้วนะครับ ซึ่งจะช่วยให้ได้รับทราบข่าวได้ทันสมัย รวดเร็ว และเป็นปัจจุบันขึ้น และเช่นเคยหากท่านมีข้อข้องใจหรือต้องการสอบถาม เสนอแนะ หรือติดต่อสหกรณ์ก็สามารถดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ ได้ทุกช่องทาง ซึ่งบางช่องทางอาจไม่สะดวกสำหรับบางท่าน เช่น Internet Website หรือช่องทางอื่นๆ ที่ไม่สามารถติดต่อได้ ก็ขอให้ท่านได้โปรดแจ้งมายังสหกรณ์ให้ได้รับทราบ จะได้มีการปรับปรุง แก้ไข ให้ดียิ่งๆ ขึ้น ให้กับสมกับคำขวัญของสหกรณ์ออมสินที่ว่า “สหกรณ์ก้าวไกล พร้อมรับใช้สมาชิก”

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า โชคดี มีความสุขทุกท่านนะครับ

ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่าน  
โรจน์ โรเจอร์ส

## ธอบรั้วสหกรณ์

COOP UPDATE

# ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 สหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และเลือกตั้ง สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่และเลือกตั้ง จำนวน 8,882 คน

ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 สหกรณ์โอนค่าของทีระลิก (ทุนเรือนหุ้น) ให้แก่สมาชิก

- สมาชิกสามัญจำนวน	จำนวน	16,663 คน
- สมาชิกสมทบ	จำนวน	882 คน
รวม (คน)	จำนวน	17,545 คน (คนละ 300 บาท)
รวม (บาท)	จำนวน	5,263,500 บาท





# ปรับหลักเกณฑ์กู้และการค้ำประกันใหม่

ประเภท	การผ่อนชำระ	วงเงินกู้
ฉุกเฉิน	ไม่เกิน 12 งวด	3 เท่า ของเงินเดือน หรือ ไม่เกิน 200,000.- บาท แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า

ประเภท	ระยะเวลาการเปิด สมาชิก	จำนวนเท่า / เงินเคือข	จำนวนเงิน ไม่เกิน (บาท)	งวดชำระ	วงเงินค้ำประกัน (เท่า/เงินเคือข)
สามัญ	6 เดือน - ไม่ถึง 3 ปี	20	500,000.00	144	30
	3 ปี - ไม่ถึง 5 ปี	30	1,000,000.00	144	30
	5 ปี - ไม่ถึง 10 ปี	40	1,500,000.00	144	30
	10 ปี - ไม่ถึง 20 ปี	50	2,500,000.00	144	50
	20 ปี ขึ้นไป	50	3,000,000.00	144	50

ประเภท	หลักเกณฑ์ใหม่
เงินกู้สามัญ กรณีสมาชิกที่เป็นพนักงานบ้านานาค้ำประกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รวมระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้แล้วมีอายุไม่เกิน 72 ปี</li> <li>- สมาชิกที่เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้แล้วมีอายุไม่เกิน 60 ปี</li> <li>- กรณีผู้ค้ำประกันเป็นพนักงานบ้านานาสามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 12 ปี นับจากเกษียณอายุงาน 60 ปี และอายุต้องไม่เกิน 72 ปี เงินบ้านานาคงเหลือต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 หรือ 5,000.- บาท</li> </ul>
เงินกู้สามัญ โดยใช้ตำแหน่งค้ำประกัน	<p>กรณีตำแหน่งค้ำประกันตนเอง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี</li> <li>- ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป</li> <li>- ค้ำประกันตนเองได้ไม่เกิน 50 เท่า ของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 3,000,000.- บาท</li> </ul>

# ประกาศ รับสมัครทุน

## ประกาศ

### สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษามูลของสมาชิก ประจำปี 2559

อาศัยความตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 1) และเงื่อนไขว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษามูลของสมาชิก ได้พิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษามูลของสมาชิก โดยกำหนดจำนวนทุน คุณสมบัติของผู้รับทุน และวิธีดำเนินการให้ทุน ดังนี้

1. ทุนส่งเสริมการศึกษามูลของสมาชิก ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี  
จำนวน 1,000 ทุน ๆ ละ 1,000.-บาท จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยใช้ทุนสาธารณประโยชน์
2. คุณสมบัติของสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ขอรับทุน
  - 2.1 เป็นสมาชิกที่มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรม
  - 2.2 เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันประกาศ
  - 2.3 เป็นสมาชิกที่ไม่เคยผิดนัดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนและเงินงวดชำระหนี้ต่อสหกรณ์ในปี 2558
3. สิทธิการได้รับทุนส่งเสริมการศึกษามูลของสมาชิก
  - 3.1 สมาชิกหนึ่งคนมีสิทธิได้รับทุนส่งเสริมการศึกษามูลได้ จำนวน 1 คน
  - 3.2 กรณีสมาชิกเป็นสามี ภรรยา กัน และมีบุตรเพียง 1 คน ให้สามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ 2 สิทธิ แต่จะมีสิทธิได้รับเพียง 1 ทุน เท่านั้น
  - 3.3 กรณีสมาชิกมีบุตรมากกว่า 1 คน ให้สามารถยื่นใบสมัครได้เพียงคนละ 1 สิทธิเท่านั้น
  - 3.4 คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ไม่มีสิทธิได้รับทุนส่งเสริมการศึกษามูลของสมาชิก ประจำปี 2559
4. การยื่นใบสมัครขอรับทุน
  - 4.1 สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษามูล ให้ใช้ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษามูลของสมาชิกตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมกรอกใบสมัครให้ชัดเจนครบถ้วนด้วยอักษรตัวบรรจง
  - 4.2 แจงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน (เงินเดือน) ให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการโอนเงินเข้าบัญชีกรณีที่ได้รับทุนการศึกษา
  - 4.3 ให้ส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่ ตู้ ป.ณ.205 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2559
5. วิธีดำเนินการให้ทุน  
ทุนส่งเสริมการศึกษามูลของสมาชิก จะใช้วิธีการคัดเลือกสมาชิกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และจะจัดสรรให้ระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ทุน จัดแบ่งตามอัตราส่วนของสมาชิกที่ขอรับทุนฯ ของแต่ละหน่วยงาน โดยจะเรียนเชิญผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย ประธานสมาคมพนักงานธนาคารออมสิน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน และสมาชิกที่ส่งชื่อบุตรขอรับทุนส่งเสริมการศึกษามูลของสมาชิก มาร่วมดำเนินการคัดเลือกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และเป็นสักขีพยานในครั้งนั้น
6. สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการส่งเสริมการศึกษามูลของสมาชิกทาง WEB SITE : GSB-COOP.COM โดยสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิก

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายชุมพล พิมเสน)  
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด

1,000 ทุน

## ประกาศ

### สหกรณ์เปิดรับสมัคร

### ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษามูลของสมาชิก

ประจำปี 2559

ระดับอนุบาล ถึง ปริญญาตรี

ส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2559

คัดเลือกด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ดูรายละเอียดได้ที่ [www.gsb-coop.com](http://www.gsb-coop.com) / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-299-8267





# กฎหมาย

## สบาย สบาย สไตลีนิติภูมิ



**สวัสดิ์ศรี** ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปี 2559 และคอลัมน์กฎหมายสบายๆ ก็ยังคงยืนหยัดรับใช้ทุกท่านเหมือน เช่นปีที่ผ่านๆ มา และก็คงต้องสรรหาเรื่องราวใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์มานำเสนอท่านเหมือนเดิม

ตื่นมาเช้าวันนี้อ่านหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ไปเจอข่าวที่เกี่ยวข้องกับธนาคารออมสินโดยอ้างคำให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารธนาคารว่าธนาคารได้เปิดตัวบัตรเครดิตธนาคารออมสิน มาตั้งแต่ปลายปี 2558 และตั้งเป้าหมายปีแรกจะมี ลูกค้าใช้บริการบัตรเครดิต 1 แสนบัตร และตั้งเป้าหมาย 5-7 ปี จะมีผู้ใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคาร 1 ล้านบัตร โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นลูกค้าขนาดกลาง วันนี้จึงขอพูดเรื่อง “อายุความบัตรเครดิต” เพราะปัจจุบันเริ่มมีลูกค้ามา ใช้บริการกันมากพอสมควรแล้ว

เดี๋ยวนี้บัตรเครดิตเกลื่อนเมือง มีเงินเดือนไม่เท่าไร ธนาคารก็ออกบัตรเครดิตเพื่อจะเอาดอกเบี้ยสูงๆ จากลูกค้า ลูกค้าเบี้ยวก็จะมีบริษัทรับจ้างทวงหนี้ โดยวิธีทวงหนี้ทุกรูปแบบ ทั้งทางโทรศัพท์และประจานให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นหนี้ นี่ยังดีกว่าเมื่อก่อนนะครับ เพราะมีกฎหมายทวงหนี้ฉบับใหม่มาใช้บังคับ ประเภทที่มีนักเลงควงปั่นควงมิดมาทวงหนี้ ก็เลยหมดไปจากสังคมแล้ว คนที่ถือบัตรเครดิตมี 2 ประเภท ประเภทแรกมีเงินไม่ค่อยมีปัญหาทวงมากก็ใช้ไป อีกประเภท คือ มีมั่งไม่มีมั่ง ประเภทนี้มีเยอะ ได้บัตรเครดิตมาเงินไม่มี ก็ใช้บัตรเครดิต รูดปัด...รูดปัด..มันมี..เปลืองเว็บเดียวหมด โควตาวงเงินที่จะรูดบัตร จากนั้นเจ้าหนี้ก็จะติดตามทวงหนี้อย่างเข้มข้นในที่สุดก็จะเป็นจำเลยต่อศาลฟ้องเรียกเงินต้น พร้อมดอกเบี้ย ลูกหนี้ไม่มีเงินจ่ายนายก็แพ้คดีไป เจ้าหนี้ก็บังคับคดีภายใน 10 ปี เจ้าหนี้ก็จะยึดทรัพย์ขายทอดตลาดเอาเงินมาใช้หนี้

เรื่องต่อไปอาจเป็นบทเรียนของฝ่ายเจ้าหนี้เป็นอย่าง

ดีว่า ถ้ามัวโอ้อวดหารหลาย ไม่รีบฟ้องลูกหนี้ที่ใช้บัตรเครดิตแล้ว ก็ต้องสูญเงินทั้งต้นและดอกเบี้ย เรื่องมีอยู่ว่า

คุณแผน แก่รูดบัตรเครดิตเป็นว่าเล่น ครั้งสุดท้ายรูดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2547 ล่วงเลยมา 2-3 ปีแล้ว คุณแผนแกก็ใช้หนี้ธนาคารน้อยหน้อย สุดท้ายเป็นหนี้อยู่ 156,525 บาท ต่อมาวันที่ 2 ก.พ. 2550 ธนาคารฟ้องคุณแผน เรียกให้ใช้เงิน ทนายจำเลยรู้ว่าคดีบัตรเครดิตมีอายุความแค่ 2 ปี ฟ้องเกิน 2 ปีแล้ว คดีจึงขาดอายุความ ธนาคารใจทงก็ไม่มีสิทธิฟ้องจำเลย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คุณแผนใช้บัตรเครดิตครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2547 ครบกำหนดชำระวันที่ 10 ตุลาคม 2547 สิทธิเรียกร้องของธนาคารเริ่มนับจากวันที่ครบกำหนดชำระหนี้ คือเริ่มตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2547 จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2549 อายุความ 2 ปี การที่ใจทงมาฟ้องเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งเกิน 2 ปีแล้ว คดีจึงขาดอายุความฟ้องร้อง ให้ยกฟ้องใจทง

**สรุปก็คือ** อายุความฟ้องร้องคดีบัตรเครดิตนั้น มีอายุความ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ถ้าธนาคารใจทงก็ไม่ฟ้องภายใน 2 ปี คดีขาดอายุความ ลูกหนี้รอดพ้นหนี้ทั้งปวง ส่วนที่ลูกหนี้ชำระให้เจ้าหนี้ทั้งที่คดีขาดอายุความฟ้องร้องแล้ว ลูกหนี้จะขอคืนเงินจากเจ้าหนี้ไม่ได้ เพราะตัวเองก็เป็นหนี้เขาจริง และอยากไปชำระเอง ทั้งๆที่คดีขาดอายุความฟ้องร้องแล้ว

“ขอให้ธนาคาร ระวังให้ดีๆ คดีจะขาดอายุความ 2 ปี” “ขอให้ลูกหนี้ จ้องให้ดีๆ เกิน 2 ปี ลูกหนี้รอดหนี้ทั้งปวงทันที”

เป็นอย่างไรบ้างครับ ถึงตอนนี้ก็คงจะพอรู้แล้ว นะครับว่า จะปฏิบัติตนอย่างไร ทั้งในกรณีที่อยู่ในฐานะตัวแทนธนาคาร หรืออยู่ในฐานะลูกหนี้...

ฉบับหน้าพบกันใหม่ สวัสดิ์ศรี Bye...By นิติภูมิ

# รายชื่อสมาชิกครบ 25 ปี และ 30 ปี เดือนเมษายน 2559

## สมาชิกครบ 25 ปี

เดือน เมษายน 2559

1	นางสาว สุชาดา	คำทับทิม
2	นางสาว เบญจมาศ	เพ็ญจันทร์
3	นาง พจณี	รอดแก้ว
4	นางสาว จิตติพร	สงวนไทร
5	นาง แสงเดือน	สายไทย
6	นาง ทิชากร	ปุยงาม
7	นาย สุขเขาวน	ราหุรักษ์
8	นาย สมชาย	เดชรักษา
9	นาย สุทธิฤทธิ์	ฤกษ์หรรษา
10	นางสาว เสาวลักษณ์	ครุฑธา
11	นาง วัชรีย์	พุทธวงศ์
12	นาง นิภา	ดิษฐ์แก้ว
13	นาง วารุณี	ประดิษฐวงษ์
14	นาง นวลอนงค์	มกรพงศ์
15	นาย พัฒนา	ทองรอด
16	นาง รัชณี	ศโรภาส
17	นาง เตือนใจ	ทรัพย์สิรินาวิน
18	นาง มาลา	ล้อมวงศ์ไพบุลย์
19	นางสาว กาญจนา	กุลคำธร
20	นาง วณิชชา พรหมสาขา ณ สกลนคร	
21	นาง สุภัทรา	เบิกบาน
22	นาง สุพรรณณี	ลิ้มหัน
23	นาง จิราภรณ์	อินทรวีเชียร
24	นาง พิสมัย	แสงสีดา
25	นาง รุจยา	แสงสุวรรณ
26	นาง อภินันท์พร	ภูริพัฒน์ธีรกุล
27	นางสาว สุภาวดี	จิตตวิตติ
28	นาง เสน่ห์	เยี่ยมสุขสรรค์
29	นาย อภิชาติ	จงจิตต์
30	นาย นพพร	กล้าหาญ
31	นาย ธนาวัฒน์	ดุขันทอด
32	นางสาว สุมาลี	ลักษณะนทร์

## สมาชิกครบ 30 ปี เดือนเมษายน 2559

1	นาย อนุรักษ์	คงคร
2	นาย สันชัย	ศิลป์
3	นาย วิทยา	คงมนัส
4	นาง ฉัตรกุล	อินทรีไพโรจน์
5	นาง ปิยะวรรณ	คงบุญ
6	นางสาว จุฑารัตน์	สาเมือง
7	นาง ศิริทิพย์	ฮวดชัย
8	นางสาว ดวงดารา	ศิริวัฒน์
9	นาง อังคณา	จิตรีเที่ยง
10	นาง ทิพารัตน์	มทีเมือง
11	นาง ชยศร	ทวยสวรรค์
12	นาย สมเกียรติ	ถนอมจิตร
13	นาย พงศ์พันธ์	อริยสุนทร
14	นาย อนุเทพ	ชุตินทราศรี
15	นาง ศุภาพิชญ์	ศิวิสุวรรณ
16	นาง สมใจ	ตั้งเจริญ
17	นาง ศศิกัญญา	หงษ์ทอง
18	นาง อรัญญา	ไชยไอสถ
19	นาง วิภาดา	อวเจเทศ
20	นาง อุไรวรรณ	เลี้ยงตน
21	นาง จารุณี	ทิพย์ชัย
22	นาย ชัยยศ	เมืองไทย
23	นางสาว ชูเพชร	อนุพันธ์
24	นาง อัจฉรา	วงษ์เมฆ
25	นาง วนิดา	แสงสว่าง
26	นาง ปทิตตา	ณ นครพนม
27	นาง ลลิต	สีบสาย
28	นาง เอื้องทิพย์	อยู่เจริญกิจ
29	นาย จารึก	ดีเผือก
30	นาย โกศล	รุจิวิวัฒน์กุล
31	นาย สุรเดช	จารุณศักดิ์กูร
32	นาง วันทนະ	นาคงศรี
33	นาง ผ่องใส	แก้ววิจิต
34	นาง เนตรนภิส	จำลองศุภลักษณ์
35	นาง กัณณา	สุวรรณนาตินทร์
36	นาง ขวณพิศ	กรโกวิท
37	นางสาว ศิริเนตร	มากคุณ
38	นางสาว ณฤดี	โสจิกุล
39	นาย สกุล	กันเข้ม
40	นางสาว สุตสกุล	ปัทมสุต
41	นางสาว ปาณิสรา	แก้ววิเศษ
42	นาง วัฒนา	จารุจินดา
43	นาย อนันต์	อินตะวิชัย
44	นาง ชันฤดี	สุปัญญา
45	นาย ไสว	เพชรวารีย์
46	นาง สุกานดา	ไต้ตา
47	นาง สุรางค์	นิละเสถียร
48	นางสาว อลิษฐ์ณา	เดชมา
49	นางสาว มนัส	หิมรักษา
50	นาง สุภาพร	คูหาทอง

51	นาง พรภิรมย์	วงศ์สวรรค์
52	นาย ภิรมย์	วัชรสินธุ์
53	นาง สุมิตรา	เพ่งเพียร
54	นางสาว ณัฐณนภัส ฉัตรวิจิตรดา(เทพชาติ)	อยู่พานิช
55	นาย บุญพอ	เสียงมภาพ
56	นาง ลาวัลย์	วัฒนาบุญกุล
57	นาง เขาวภา	ข้างน้อย
58	นาง กุลทรัพย์	พึงเย็น
59	นาง รัตนา	สีหะเสน
60	นางสาว บุญสม	พงษ์วัลย์
61	นาง จิตต์วารีย์	เอี้ยวสุพรรณ
62	นาง สมพิศ	อัมพรภักดี
63	นาง มณีรัตน์	จันทร์ท่าจีน
64	นาย สุรพล	ทองขาว
65	นาง บุษณี	วิลาลัย
66	นาย ณรงค์	จิตต์สาคร
67	นาง อังชรา	เบญจพันธ์
68	นาง ชลัษยวรรณ	วอนเพียร
69	นาง นพมาศ	พุทธสุภา
70	นาย อำนาจ	กะลัมพะเทติ
71	มร. สุทธิศิริ	แสงคำคม
72	นาง เขาวลักษณ์	นวรรตน์
73	ม.ล. เบญจพร	นวรรตน์
74	นาง สุนีย์	เผือกวัฒน์
75	นาย บวรรัตน์	วงศ์พานิชปฐม
76	นางสาว ศศิกานต์	พวงทอง
77	นาย ขวลิต	จารุตุล
78	นางสาว สุจิตตา	วงษ์สินธุ์
79	นาย พยงค์	วงษ์ดา
80	นาย สมร	ธีระโชติ
81	นาง สุภาภรณ์	ปัญญาอำพล
82	นาย ประจักษ์	แปลงเงิน
83	นาย บรรจง	วรชัยพิทักษ์
84	นาย สุพจน์	อ่อนไพบุลย์
85	นาง อุมพร	พงษ์ประเสริฐ
86	นาง สมคิด	รักทรัพย์
87	นาย วิชัย	สร้อยอึ้ง
88	นาย ฉลอง	พลงำแหง
89	นาง พิมพร	แน่นหนา
90	นาง นลินรัตน์	พัคตร์เพียงจันทร์
91	นาง สุนทรา	ชันดา
92	นาย เริม	สัตติยารักษ์
93	นาง ณัฐนันท์	จารุจินดา
94	นาย วรสิริ	สายเพ็ชร
95	นางสาวกรรณิการ์	ลักษมีवासิน
96	นางสาว ดวงฤดี	รินจิตต์
97	นาง ภัคดี	ศรีประเสริฐ
98	นาง อุไรวรรณ	สุนนดิษฐ์
99	นาง วัฒนา	อัครวงศาโรจน์
100	นาง สุชาดา	



# ผลการดำเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  
งบการเงิน (อย่างย่อ)

	31 ม.ค. 59	29 ก.พ. 59
<b>แหล่งใช้ไปของเงินทุน</b>		
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	149,248,176.82	135,554,809.82
เงินลงทุนระยะสั้น	1,000,000.00	1,000,000.00
เงินลงทุนระยะยาว	4,400,000.00	4,400,000.00
ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้สุทธิ	10,676,593,971.35	10,700,923,406.32
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11,425,384.53	8,653,304.47
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สุทธิและสินทรัพย์อื่น	8,263,479.13	8,311,937.18
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>10,850,931,011.83</b>	<b>10,858,843,457.79</b>
<b>แหล่งที่มาของเงินทุน</b>		
<b>หนี้สินและทุน</b>		
เงินรับฝาก-ออมทรัพย์	204,659,749.69	103,316,131.73
เงินรับฝาก-ออมทรัพย์พิเศษ	5,318,788,055.67	5,486,830,560.09
เจ้าหนี้-เงินกู้ยืม และหนี้สินอื่นๆ	889,058,281.80	804,215,483.50
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>6,412,506,087.16</b>	<b>6,394,362,175.32</b>
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>	<b>4,116,813,062.00</b>	<b>4,121,003,292.00</b>
<b>ทุนสำรองและทุนสะสมตามข้อบังคับและอื่นๆ</b>	<b>299,825,535.98</b>	<b>299,824,535.98</b>
<b>ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก</b>	<b>10,435,000.00</b>	<b>9,957,000.00</b>
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>11,351,326.69</b>	<b>33,696,454.49</b>
<b>รวมหนี้สินและทุนของสมาชิก</b>	<b>10,850,931,011.83</b>	<b>10,858,843,457.79</b>
<b>ดอกเบี้ยรับเงินให้สมาชิกกู้</b>	<b>47,508,453.41</b>	<b>91,093,361.23</b>
<b>ดอกเบี้ยรับเงินลงทุน</b>	<b>5,071.64</b>	<b>9,825.74</b>
<b>ดอกเบี้ยรับเงินฝาก</b>	<b>643.33</b>	<b>1,246.10</b>
<b>รายได้อื่นๆ</b>	<b>157,808.09</b>	<b>204,821.83</b>
<b>รวมรายได้</b>	<b>47,671,976.47</b>	<b>91,309,254.90</b>
<b>ดอกเบี้ยจ่าย</b>	<b>18,635,349.09</b>	<b>38,191,123.90</b>
<b>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>	<b>17,685,300.69</b>	<b>19,421,676.51</b>
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>36,320,649.78</b>	<b>57,612,800.41</b>
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>11,351,326.69</b>	<b>33,696,454.49</b>



# ภาพกิจกรรม



สหกรณ์ออมสิน นำโดยคุณชุมพล พิมเสน ประธานกรรมการดำเนินการ  
และคณะกรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  
มอบเงินบริจาคให้กับ “มูลนิธิไทรใหญ่”  
จำนวน 1,000,000 บาท  
รับมอบโดย คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  
ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิไทรใหญ่

## ทำบุญวันครบรอบ 33 ปีสหกรณ์ฯ



วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559  
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด จัดพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ฯ  
ครบรอบ 33 ปี



# ภาพกิจกรรม



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด นำโดย คุณสรศักดิ์ พุทธิรักษา รองประธานกรรมการ  
 คุณสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล และคุณชาญเชพ ชินบานทอง กรรมการดำเนินการ  
 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  
 ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะเนื่องในวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบรอบ 103 ปี  
 ในวันที่ 1 เมษายน 2559

## สัมมนาสมาชิก โครงการ "รู้ รักรักษ์ สหกรณ์"

ภาค 15



ภาค 16, 17, 18



**บอกกล่าว...ท้ายเล่ม**



**เลิกแล้วค่ะ**

สหกรณ์ยกเลิกระบบการใช้งานทาง Intranet แล้ว โดยสมาชิกสามารถดูข้อมูลส่วนตัวหรือรับชมข่าวสารต่างๆ ของสหกรณ์ได้ทาง Internet ที่ [www.gsb-coop.com](http://www.gsb-coop.com)

**สำหรับวิธีการเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัว ปฏิบัติได้ตามนี้ค่ะ**

1. เข้าไปที่เว็บไซต์สหกรณ์ออมสิน [www.gsb-coop.com](http://www.gsb-coop.com)
2. ไปที่ ข้อมูลสมาชิก
3. คลิกที่ สมัครใช้บริการ
4. อ่านเงื่อนไข และข้อตกลง
  - 4.1 ใส่เลขที่สมาชิก
  - 4.2 ใส่เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
  - 4.3 คลิกที่ ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด
5. ใส่ข้อมูลตามรายละเอียด เบอร์โทรศัพท์, email  
ตั้ง Password ตามที่กำหนด  
(ไม่น้อยกว่า 8 ตัว แต่ต้องไม่เกิน 13 ตัว)

**สหกรณ์ทั่วโลก พร้อมรับใช้สมาชิก**

**สิ่งตีพิมพ์**

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว  
ใบอนุญาตที่ 92/2536  
พทจ.สามเสนใน